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เวทีเสวนา’’สนทนาพาราควอต’’ ได้ข้อสรุป“พา

ราควอต’’เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรรมไทย ไม่ควรเลิกใช้ 
พฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์สมชัย บวร
กิตติ ราชบัณฑิตแห่งส านักงานราชบัณฑิตยสภา แล ะ
ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบหายใจ อดีตหัวหน้าภาควิชาโรคระบบ

หายใจ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช ประธานที่ประชุม สนทนาพาราควอต เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2562 ได้สรุปข้อมูลการเสวนาในครั้งนี้ว่า สารก าจัดวัชพืชพาราควอตที่เกษตรกรไทยได้น ามาใช้เป็น
ประโยชน์นานไม่น้อยกว่า 50 ปีแล้ว แม้จะเป็นสารพิษ แต่ถ้าน าไปใช้ตรงจุดประสงค์และปฏิบัติถูกต้อง
ตามข้อแนะน า ผลร้ายต่อผู้ปฏิบัติและต่อสิ่งแวดล้อมก็ไม่ต่างไปจากสารพิษที่แพทย์น าไปใช้บ าบัดโรคและ
รักษาผู้ป่วย หวังว่าเมื่อทุกคนได้เข้าใจในโทษและประโยชน์ และน าไปใช้อย่างถูกต้องแล้ว พาราควอตก็
ยังเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรไทยต่อไปจนกว่าจะมีสารก าจัดวัชพืชที่ดีกว่ามาใช้ 

ที่ผ่านมาเกิดความเข้าใจผิดหลายประการเกี่ยวกับพาราควอต อันตรายที่เกิดขึ้นจากพาราควอต
เกิดจากการใช้ผิดความประสงค์เช่นฆ่าตัวตาย หรือ ปฏิบัติหละหลวมไม่ถูกต้อง แนะน าว่าผู้ใช้สารพิษ
พาราควอตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง เก็บสารเข้มข้นไว้ในที่ปลอดภัย นอกจากยังมีข้อมูลจากนักวิชาการพบว่า 
โรคที่ระบาดในปลานั้นพาราควอตไม่น่าเป็นสาเหตุโดยตรงที่ท าให้ปลาตาย น่าจะเกิดจากการติดเชื้อ
แบคทีเรีย Aeromonas hydrophila ในน้ า และมีสาเหตุชักจูงจากภาวะเครียด เนื่องจากอุณหภูมิน้ า
ลดลงมากในช่วงหน้าหนาว ปลากินอาหารน้อยลง ภูมิคุ้มกันลดลง และอาจมีไวรัสบางสายพันธุ์เข้ามาร่วม
ก่อโรคด้วย ส าหรับพาราควอตไม่น่าเป็นสาเหตุโรคปลาตามที่บางหน่วยงานตั้งสมมุติฐานไว้” 

“จากประเด็นต่างๆ เหล่านี้ มองว่า การใช้สารพาราควอตยังคงมีความจ าเป็นต่อเกษตรกรอยู่มาก 
โดยเฉพาะการท าเกษตรแปลงใหญ่ ที่การจ้างคนมาตัดหญ้าแทบเป็นไปไม่ได้เลย ดังนั้น การใช้สารก าจัด
วัชพืชจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยเกษตรกรได้ อย่างไรก็ตาม ควรมีการใช้อย่างถูกต้องและควบคุม
อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจะต้องให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ให้ ถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ที่ส าคัญอาจจะต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับสารพาราควอตเพิ่มเติม เพื่อให้เกษตรกร
และคนในสังคมมั่นใจว่า สารดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดังที่หลายฝ่ายกล่าวอ้างเหมือนที่ผ่าน
มา” ดร. นายแพทย์สมชัย บวรกิตติ กล่าวสรุป 
 

แพทยช์ีช้ดัพาราควอตเปน็ประโยชนต์อ่เกษตรกรรมไทย




